



การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 ณ จังหวัดอ่างทอง



วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธิกุล) เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ดังนี้

เวลา 08.30 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายวีรวิทย์ บุตรเศรษฐ์) ต่อจากนั้นได้เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.เจียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พล.ต.อ.วุฒิ ลิปิยกุล) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิเศษไชยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการ ได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ให้บูรณาการการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชน
2. ให้มองภาพรวมและทิศทางการกำจัดขยะ และบูรณาการกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อประโยชน์ในการจัดการต่อไป
3. ให้เพิ่มการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การเก็บรวบรวม ตลอดจนปลายทาง จะสามารถทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงาน และปัญหาต่างๆ จะลดลงได้
4. การบริหารจัดการที่ปลายทางในการฝังกลบขยะ ควรจัดทำข้อมูล แผนผัง ให้พร้อมเพื่อเป็นข้อมูลในอนาคตต่อไป

เวลา 13.00 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก ณ พื้นที่ตำบลสีบัวทอง ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง และประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เป็นผู้นำคณะผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานส่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ประมวลภาพการติดตามการบริหารจัดการขยะ



ประมวลภาพการติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง



ประมวลภาพการติดตามโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก

